



## วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

(วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2020)

**พี่น้องที่รัก** ในศตวรรษที่ 4 อาริอุส ซึ่งเป็นเฮเรติกคนหนึ่ง ได้สอนข้อความเชื่อที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ประการหนึ่ง ท่านสอนว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงเป็นพระบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า จักรพรรดิเทโอดอซิอุสได้ยืนยันและสนับสนุนคำสอนที่ผิดพลาดนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นจักรพรรดิองค์นี้ได้ทรงแต่งตั้งอาร์คาดีอุส พระโอรสซึ่งมีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น ให้เป็นผู้ปกครองร่วมกับพระองค์ โดยมีศักดิ์ศรีและสิทธิเสมอภาคกับพระองค์ ในงานเลี้ยงฉลองการแต่งตั้งครั้งนี้จักรพรรดิได้เชิญแขกผู้ทรงเกียรติมากมาย หนึ่งในแขกผู้ทรงเกียรติเหล่านั้นคือพระสังฆราชอัมฟีโลคุส ผู้กล่าวแสดงความยินดีกับจักรพรรดิสองสามคำและขอลากลับบ้านโดยไม่สนใจพระโอรสของพระองค์ซึ่งประทับอยู่ใกล้ๆ จักรพรรดิทรงรู้สึกไม่พอพระทัยเป็นอย่างยิ่งและตรัสด้วยความขุ่นเคืองกับพระสังฆราชของคือนั้นว่า **“ท่านไม่เห็นพระโอรสของเราหรือ? ท่านไม่รู้หรือว่าเราได้แต่งตั้งเขาให้เป็นผู้ปกครองอาณาจักรนี้ร่วมกับเราและเขาก็มีสิทธิและอำนาจเสมอภาคกับเราด้วย?”** โดยปราศจากความกลัวใดๆ ทั้งสิ้น พระสังฆราชตอบว่า **“ข้าแต่องค์จักรพรรดิ พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยที่ข้าพระองค์ไม่ได้ให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อพระโอรสของพระองค์อย่างเท่าเทียมกันกับพระองค์ แล้วพระเจ้าจะทรงคิดอย่างไรกับพระองค์ที่ทรงปล่อยให้พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ ผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดรและเสมอภาคกับพระองค์ทุกประการ ต้องถูกลดศักดิ์ศรีให้ต่ำลงกว่าการเป็นพระบุตรของพระเจ้าเล่า?”**

ประชาชนหลายคนในโลกนี้ แม้แต่คริสตชนบางคน ปฏิเสธหรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นพระเจ้าแท้พระเยซูเจ้า บางคนยอมรับพระองค์เป็นเพียงศาสดาคนหนึ่งเหมือนศาสดาทั้งหลายในโลกนี้ บางคนเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นเพียงประกาศกคนหนึ่งเท่านั้นเอง ยิ่งกว่านั้น บางคนมองพระองค์เป็นเพียงผู้สอนศีลธรรมคนหนึ่งซึ่งมีมุมมองที่ลึกซึ้งและแตกต่างจากคนอื่น คนที่มีความคิดเช่นนี้ควรฟังเสียงพระบิดาเจ้าสวรรค์ซึ่งตรัสถึงพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ว่า **“ท่านเป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”** (มธ 3:17) ถ้อยคำนี้ชี้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงเป็นเพียงมนุษย์แท้คนหนึ่งเท่านั้น แต่พระองค์ทรงมีสัมพันธภาพพิเศษกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรที่ได้รับการเจิมของพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และทรงมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ทุกประการ

ความจริงประการหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือ การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าจากนักบุญยอห์นบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดน ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายการเป็นทุกข์กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาปเหมือนการกระทำของประชาชนคนอื่น เพราะในฐานะพระเจ้าแท้พระเยซูเจ้าทรงปราศจากบาปอย่างสิ้นเชิง แต่พิธีนี้เป็นเครื่องหมายการเริ่มต้นภารกิจแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงอย่างเป็นทางการ การไถ่กู้ดังกล่าวนี้เป็นงานของพระตรีเอกภาพ ทั้งนี้เพราะเราได้เห็นพระจิตเจ้า

เสด็จลงมาเหนือพระองค์เหมือน “นกพิราบ” (มธ 3:16) และเรายังได้ยินเสียงของพระบิดาเจ้าสวรรค์ตรัสถึงพระองค์อีกด้วย (เทียบ มธ 3:17) ดังนั้น เหตุการณ์นี้จึงสำคัญมากจนเรา ผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ต้องฉลองการรับพิธีล้างของพระองค์อย่างสมพระเกียรติ ถ้าจะเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้คงไม่ต่างจากการฉลองพิธีเข้าดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีหรือการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ทั้งหลายบนโลกนี้นั่นเอง

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของการฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างที่เราควรเน้นเป็นพิเศษคือ พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงโปรดปรานพระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์มาก (เทียบ มธ 3:17) พอลึกคิดว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราคงไม่ต่างจากบิดาทั่วไปที่มีความสุขเมื่อลูกหัวแก้วหัวแหวนของตนได้เริ่มภารกิจหน้าที่ใหม่หรือเริ่มชีวิตใหม่ เหมือนบิดาของหมอมุ่มคนใหม่ บิดาของพระสงฆ์ใหม่ หรือบิดาของเจ้าบ่าวที่เพิ่งแต่งงานใหม่ พระองค์ทรงมีความสุขและความยินดีเป็นพิเศษอย่างแน่นอน

ปรกติแล้วความยินดียิ่งมีมากขึ้นอีก ถ้าลูกคนนั้นเป็นคนดี นบนอบเชื่อฟังและให้ความเคารพต่อบิดาของตน พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรที่เชื่อฟังนบนอบและน่ารักของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ทรงสุภาพถ่อมตนและเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา เหมือน “ผู้รับใช้” ที่เราได้ยินในบทอ่านแรกวันนี้ว่า “นี่คือผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขา เพราะเราพอใจเขา เราให้จิตของเราแก่เขา เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ เขาจะไม่ร้องตะโกนหรือเปล่งเสียงดัง จะไม่ทำให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนน ไม้อ้อที่ซ้าแล้ว เขาจะไม่หัก และใส่ตะเกียงที่ริบหรืออยู่ เขาจะไม่ดับ เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง เขาจะไม่หมัดหวังหรือท้อใจ จนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิน ดินแดนชายทะเลจะรอคอยคำสอนของเขา” (อิสย 42:1-4) ผู้รับใช้คนนั้นคือพระเยซูเจ้าของเจ้านั่นเอง ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระบิดาเจ้าสวรรค์จะทรงโปรดปรานพระองค์เป็นพิเศษ ในฐานะผู้ได้รับศีลล้างบาปในพระนามพระตรีเอกภาพ เราแต่ละคนถูกเรียกให้มารู้จัก รัก และรับใช้พระบิดาเจ้าสวรรค์ร่วมกัน เมื่อเราดำเนินชีวิตตามคำสัญญาที่เราได้ให้ไว้เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป เมื่อเราพยายามติดตามพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ด้วยความนบนอบ ความสุภาพถ่อมตน และความซื่อสัตย์ เราแต่ละคนจะเป็นที่โปรดปรานของพระบิดาเจ้าสวรรค์ด้วยเช่นกัน

**พี่น้องที่รัก** วันนี้เมื่อเราสวด “บทข้าแต่พระบิดา” พร้อมกัน ให้เราสวดด้วยหัวใจและด้วยความตั้งใจจริงๆ “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไปในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์” เหมือนที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงโปรดปรานพระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เป็นพิเศษเพราะความสุภาพถ่อมตนและนบนอบเชื่อฟังของพระบุตร ขอให้พระองค์ทรงโปรดปรานเราทุกคน ผู้ติดตามพระบุตรของพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ ความนบนอบเชื่อฟัง ความสุภาพถ่อมตน และความเพียรทนจนถึงที่สุดเช่นกัน

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**